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บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันจันทร์ 
สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 1  ประจ าปี  2563 

เมื่อ วันจันทร์ ท่ี 5  ตุลาคม  พ.ศ.2563 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันจันทร์ 

...................................................... 
ผู้มาประชุม 

ท่ี ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 
1 นายวิเชียร  ดอนจุ้ย ประธานสภาอบต.หนองพันจันทร ์
2 นายชาญชล  ศรีนวลมาก รองประธานสภา อบต.หนองพันจันทร ์
3 นายอาคม  ข าพินวงษ์ สมาชิกสภา อบต.หมูท่ี่ 1 
4 นายขจิตร บุญวัดช้าง สมาชิกสภา อบต.หมูท่ี่ 2 
5 นายบ าเพ็ญ  ราชสงิโห สมาชิกสภา อบต.หมูท่ี่ 3 
6 นายรังสรรค์  แจ้งธรรมมา สมาชิกสภา อบต.หมูท่ี่ 3 
7 นายสกล  บญุธรรม สมาชิกสภา อบต.หมูท่ี่ 5 
8 นายประเสริฐ  จิตต์สกลุ สมาชิกสภา อบต.หมูท่ี่ 5 
9 นายอิทธิพงษ์  ชรินรัตนกุล สมาชิกสภา อบต.หมูท่ี่ 6 

10 นายศุภชัย  มีกุศล สมาชิกสภา อบต.หมูท่ี่ 6 
11 นางย้อย  ทองมาก สมาชิกสภา อบต.หมูท่ี่ 7 
12 น.ส.ภาณิตา  บ ารุงสุข สมาชิกสภา อบต.หมูท่ี่ 8 
13 น.ส.ปานรัตน์  ศรีบัวอ่ า สมาชิกสภา อบต.หมูท่ี่ 9 
14 นายหยุ่นสาม  กอเจริญสุข สมาชิกสภา อบต.หมูท่ี่ 10 
15 นายฉลอง  แซ่ล้อ สมาชิกสภา อบต.หมูท่ี่ 11 
16 นายอดุลย์  นิมิตรนิวัฒน ์ เลขานุการสภา อบต.หนองพันจันทร ์

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ท่ี ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 
1 นายทองเจือ  อุดร นายก อบต.หนองพันจันทร ์
2 นายอนุวัตร  โพบุญเรือง รองนายก อบต.หนองพันจันทร ์
3 นายทรงศักดิ์  เจริญสุข รองนายก อบต.หนองพันจันทร ์
4 นายชาญณรงค์  ฉวีหาญ เลขานุการสภา อบต.หนองพันจันทร ์
5 ดร.อภินันท์  บุษบก ที่ปรกึษาโรงงาน วีแอนด์เค 
6 นายวันชัย  ดอนกัลยา รองปลัด อบต.หนองพันจันทร ์
7 นายเฉลิมพงษ์  บุตรน้ าเพชร หัวหน้าส านักปลัด อบต.หนองพันจันทร ์
8 นายธนากฤต  ยกกลิ่น   ผู้อ านวยการกองช่าง 
9 นายศักดา  เซี่ยงจ๊ง   ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสงัคม 
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ผู้ไม่มาประชุม     - คน 
ผู้มาประชุม 16 คน 
ผู้ลาประชุม   - คน  
ผู้ขาดประชุม   - คน 
ผู้เข้าร่วมประชุม   9 คน 
 
เริ่มประชุมเวลา  09.30 น. 

เมื่อได้เวลาอันสมควร  รองประธานสภาฯได้ตรวจรายช่ือผูม้าประชุม  พบว่าครบองค์ประชุมแล้ว  จึงได้เชิญ
ประธานสภาฯ  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และประธานสภาฯได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระที่   1  เรื่องท่ีประธานแจ้งต่อท่ีประชุม 
ประธานสภาฯ 1. ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันจันทร์  ได้ขอเปิดประชุมสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันจันทร์  สมัยวิสามัญ  สมัยที่  3  ประจ าปี 
2563  ต่อนายอ าเภอบ้านคา  และนายอ าเภอบ้านคาได้พิจารณาให้เรียก
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันจันทร์  สมัยวิสามัญ  สมัยที่  3  
ประจ าปี  2563  มีก าหนด  15  วัน  นับตั้งแต่วันที่  1 ตุลาคม  2563  เป็น
ต้นไป  และประธานสภาฯได้นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองพัน
จันทร์  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 3  ครั้งที่  1 ประจ าปี 2563  ในวันนี ้

    ประกาศอ าเภอบ้านคา 
เรื่อง  เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันจันทร์ สมัยวิสามัญ   

สมัยที่ 3  ประจ าปี  2563 
   ด้วยอ าเภอบ้านคา  ได้รับแจ้งจากองค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันจันทร์  

โดยประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันจันทร์ ว่ามีความประสงค์ขอ
เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันจันทร์  สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3  
ประจ าปี 2563  เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในเรื่อง  ดังนี้ 

   1.การก าหนดระเบียบเกี่ยวกับการอนุญาตให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและ
การปรึกษาของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันจันทร์ 

   2.การพิจารณามอบหมายสมาชิกสภาฯเป็นกรรมการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถ่ินพื้นที่ต าบลหนองพันจันทร์ 

   3.การคัดเลือกสมาชิกสภาฯเพื่อเป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
แทนต าแหน่งที่ว่าง 

   อ าเภอบ้านคาได้พิจารณาแล้ว  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  55  แห่ง
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537  แก้ไข
เพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2562  จึงให้เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองพันจันทร์  สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3  ประจ าปี 2563  มีก าหนด 15 
วัน นับแต่วันที่  1 ตุลาคม  2563  เป็นต้นไป 
2. การประชุมวันน้ีสมาชิกสภาฯ ครบทุกท่าน 
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    3. ในการประชุมนี้  ขอให้ผู้มาประชุมและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านปิดเสียงมือถือ
    หรือเปิดเป็นระบบสั่นเพื่อให้เกียรติทีป่ระชุม    
ที่ประชุม   : รับทราบ 
   
ระเบียบวาระที่  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ประธานสภาฯ  : เป็นการพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล

หนองพันจันทร ์ สมัยสามัญ  สมัยที่ 2  ครั้งที่ 3 ประจ าปี  2563  เมื่อวันที่ 
28  สิงหาคม  2563  ขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้ตรวจทานบันทึกรายงาน
การประชุม  ว่าจะมีการแก้ไขประเด็นใดหรือไม่อย่างไร ถ้าไม่มีขอมติทีป่ระชุม 

ที่ประชุม   : มีมตริับรอง  14  เสียง  ไม่รับรอง – เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง 
                                                         (นายวิเชียร  ดอนจุ้ย) 

ประธานสภาฯ : ขอประกาศใหทุ้กท่านทราบว่า  มติที่ประชุมสภา อบต.หนองพันจันทร์ครั้งนี้    
มีมติรบัรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันจันทร์  
สมัยสามัญ  สมัยที่  2  ครั้งที่ 3 ประจ าปี 2563 เมื่อวันที่  28  สิงหาคม  
2563  โดยมีมต ิรับรอง  14  เสียง  ไม่รับรอง – เสียง  งดออกเสียง  1  เสยีง 
                                                                   (นายวิเชียร  ดอนจุ้ย) 

ที่ประชุม   : รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่  3  เรื่องกระทู้ถาม   
    (ไม่มี) 
 

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องท่ีคณะกรรมการท่ีสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแลว้  
    (ไม่มี) 
 

ระเบียบวาระที่  5  เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
ประธานสภาฯ 5.1 การก าหนดระเบียบเกี่ยวกับการอนุญาตให้ประชาชนเข้าฟังการประชมุ

และการปรึกษาของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันจันทร์ 

: ขอเชิญท่านรองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันจันทร์ ช้ีแจง
รายละเอียดให้ทางสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันจันทร์ได้รับทราบ   

นายวันชัย  ดอนกัลยา : ตามหนังสืออ าเภอบ้านคา  ที่ รบ 0023.10/ว 2431  ลงวันที่  18 กันยายน 
รองปลัด อบต.ฯ 2563  เรื่อง  การให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาองค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน  ตามที่กระทรวงมหาดไทย  แจ้งว่าคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง
แล ะก า ร มี ส่ วน ร่ วม ขอ งป ร ะชาชน  วุฒิ ส ภา ได้ มี ห นั ง สื อ เ ส นอแนะ
กระทรวงมหาดไทยเพื่อขอความร่วมมือสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทุกระดับ  
ได้แก่ สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  สภาเทศบาล  สภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล สภาเมืองพัทยา และสภากรุงเทพมหานคร เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชน
แสดงความคิดเห็นสะท้อนปัญหาความต้องการของชุมชนท้องถ่ินและมีส่วนร่วม
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ในการพัฒนาท้องถ่ิน รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนมีส านึกและรักถ่ินฐานบ้านเกิด
ของตนเองมีความตื่นตัวในการรักชาติบ้านเมืองซึ่งสอดคล้องกับแผนการปฏิรูป
ประเทศด้านการเมืองในส่วนที่เกี่ยวกับประเด็นการปฏิรูปที่ 3  การกระจาย
อ านาจการปกครองส่วนท้องถ่ิน และการจัดสรรทรัพยากรที่เป็นธรรมพันธกิจที่ 
3  การมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน และเป็นไปตามเจตนารมณ์ที่ใหม้ีการจัดการปกครองส่วนท้องถ่ิน  หมวด 
14 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยอันน าไปสู่การพัฒนาเมืองและการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 

  จังหวัดราชบุรีจึงแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้ด าเนินการดังนี้ 
 1.ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วม

ของประชาชนวุฒิสภา ให้องค์การบริหารส่วนต าบลและเทศบาลทุกแห่ง และ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีน าไปพิจารณาด าเนินการตามความเหมาะสม 

 2.ให้องค์การบริหารส่วนต าบลและเทศบาลทุกแห่งและองค์การบริหารส่วน
จังหวัดราชบุรีด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ.2547  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2554  ข้อ 117  วรรคสี่  โดยให้สภาเทศบาล  สภาองค์การบริหารส่วนต าบล
และสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ก าหนดระเบียบเกี่ยวกับการอนุญาตให้
ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาท้อง ถ่ิน  รวมทั้งให้
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการประชุมสภาท้องถ่ินและผลการด าเนิ นการให้
ประชาชนทราบตามวิธีการที่เห็นสมควร 

ประธานสภาฯ : ตามที่รองปลัดฯได้ช้ีแจงรายละเอียดก าหนดร่างระเบียบว่าด้วยการให้
ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองพันจันทร์  มีท่านใดจะเสนอเพิ่มเติมหรือไม่  ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุม
เห็นชอบร่างระเบียบฯ 

 

ที่ประชุม : มีมติเห็นชอบ  14  เสียง  ไม่เห็นชอบ-เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง 
           (นายวิเชียร  ดอนจุ้ย) 
 

ประธานสภาฯ 5.2  การพิจารณามอบหมายสมาชิกสภาฯเป็นกรรมการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถิ่นพ้ืนท่ีต าบลหนองพันจันทร์ 

 : ขอเชิญหัวหน้าส านักปลัด อบต.ฯได้ช้ีแจงข้อระเบียบ กฎหมาย ต่อที่ประชุม 

นายเฉลิมพงษ์  บุตรน้ าเพชร : ประกาศคณะกรรมการหลกัประกันสุขภาพแห่งชาติ  เรื่อง  หลักเกณฑเ์พื่อ 
หัวหน้าส านักปลัดฯ สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินงานและบริหารจัดการระบบ

หลักประกันสุขภาพในระดับท้อง ถ่ินหรือพื้นที่  พ.ศ.2561 ข้อ 12 ให้มี
คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพประกอบด้วย (3) สมาชิกสภาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินที่สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมอบหมายจ านวนสองคน
เป็นกรรมการ  เนื่องด้วยนายไพ วารีอุดม สมาชิกสภาฯอบต.หมู่ที่ 4 ได้ลาออก
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จากต าแหน่ง จึงท าให้ต าแหน่งการเป็นกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพของ
องค์การบริหารส่วนต าบลว่างลง  จึงต้องมีการคัดเลือกกรรมการให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่ส านักงานก าหนด  ในกรณีที่กรรมการตามวรรคหนึ่งพ้นจาก
ต าแหน่งก่อนครบวาระ ให้ด าเนินการคัดเลือกกรรมการประเภทเดียวกันแทน
ภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ต าแหน่งกรรมการนั้นว่างลง  ตามหลักเกณฑ์ที่
ส านักงานก าหนดในข้อ 12 วรรคสามหรือวรรคสี่ แล้วแต่กรณี ให้ผู้ได้รับการ
คัดเลือกอยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลือของกรรมการซึ่งตนแทน  เว้นแต่กรณี
ที่วาระของกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระเหลอือยู่ไม่ถึงเก้าสบิวัน  จะ
ไม่ด าเนินการคัดเลือกหรือแต่งตั้งกรรมการแทนต าแหน่งที่ว่างนั้นก็ได้  และใน
การนี้ให้คณะกรรมการกองทุนประกอบด้วยกรรมการเท่าที่เหลืออยู่ 

ประธานสภาฯ : ขอให้ที่ประชุมพจิารณาเสนอช่ือบุคคลที่เห็นว่าสมควรได้รบัคัดเลือกเป็น
กรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯที่ว่างลง  1 ต าแหน่ง  ขอเชิญ 

นายประเสริฐ  จิตต์สกลุ : ขอเสนอ  นายสกล  บุญธรรม  สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 5 
สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 5   ผู้รับรอง  1.นายขจิตร บญุวัดช้าง สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 2 
     2. นายบ าเพ็ญ  ราชสิงโห สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 3 

ประธานสภาฯ : มีท่านใดจะเสนอบุคคลใดอีกหรือไม่  ถ้าไม่มีเป็นอันว่า นายสกล  บุญธรรม 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5  ได้รับเลือกให้เป็นกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถ่ินพื้นที่ต าบลหนองพันจันทร์  ถ้าท่านสมาชิกฯเห็นชอบขอให้ยกมือ
เพื่อเป็นการขอมติที่ประชุม 

ที่ประชุม : มีมติเห็นชอบ  14  เสียง  ไม่เห็นชอบ-เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง 
           (นายวิเชียร  ดอนจุ้ย) 
 

ประธานสภาฯ 5.3 การคัดเลือกสมาชิกสภาฯเพ่ือเป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการ
ประชุมแทนต าแหน่งท่ีว่าง 

 : ขอเชิญหัวหน้าส านักปลัด อบต.ได้ช้ีแจงข้อระเบียบ กฎหมาย ให้ที่ประชุมได้รับ
ทราบ 

   
นายเฉลิมพงษ์  บุตรน้ าเพชร : ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ. 
หัวหน้าส านักปลัดฯ 2547  แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ.2554 ข้อ 105 สภาท้องถ่ินมีอ านาจ

เลือกสมาชิกสภาท้อง ถ่ินหรือบุคคลที่ ไม่ ได้ เป็นสมาชิกสภาท้อง ถ่ินเป็น
คณะกรรมการสภาท้องถ่ินชุดต่างๆตามความจ าเป็นแก่กิจการสภาท้องถ่ิน (2) 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 : ตามที่ นายไพ  วารีอุดม  สมาชิกสภาฯอบต.หมู่ที่ 4 ได้ลาออกจากต าแหน่ง  
จึงท าให้ต าแหน่งการเป็นกรรมการตรวจรายงานการประชุมว่างลง  จึงต้องมีการ
คัดเลือกกรรมการให้เป็นไปตามระเบียบฯโดยวิธีเลือกคณะกรรมการสภาท้องถ่ิน
ให้สมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ินเสนอช่ือสมาชิกสภาท้องถ่ิน หรือ
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บุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถ่ินแล้วแต่กรณี  ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถ่ิน
เป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิกสภาท้องถ่ินรับรองไม่น้อยกว่าสองคน ส่วนกรณีที่
ผู้บริหารท้องถ่ินเป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง 

ประธานสภาฯ : ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมเสนอช่ือบุคคลเพือ่คัดเลอืกเป็นกรรมการตรวจรายงาน
การประชุม ขอเชิญ 

นายอาคม  ข าพินวงษ์ : ขอเสนอนายศุภชัย  มีกุศล สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 6 
สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 1 ผู้รบัรอง  1.นางสาวภาณิตา บ ารุงสุข สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 8 
    2.นางสาวปานรัตน์  ศรีบัวอ่ า สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 9 

ประธานสภาฯ : มีท่านใดจะเสนอช่ืออกีหรือไม่  ถ้าไม่มี เป็นอันว่านายศุภชัย มีกุศล สมาชิก
สภาฯหมู่ที่ 6 ได้รับเลอืกเป็นกรรมการตรวจรายงานการประชุม ถ้าท่านสมาชิกฯ
เห็นชอบขอให้ยกมอืเพื่อเป็นการขอมติที่ประชุม 

ที่ประชุม : มีมติเห็นชอบ  14  เสียง  ไม่เห็นชอบ-เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง 
           (นายวิเชียร  ดอนจุ้ย) 
ระเบียบวาระที่  6  เรื่องอ่ืนๆ 
ประธานสภาฯ  : ท่านใดมีเรื่องอื่นๆที่จะเสนออีกหรือไม่  ขอเชิญ 

ดร.อภินันท์  บุษบก  : ตอนนี้โรงงานจะท าการผลิตเหมือนเดิม แต่หาสับปะรดเข้าโรงงานไม่ได้  
ที่ปรึกษาโรงงาน    โรงงานมองกว้างๆโดยการพึ่งกันไปพึ่งกันมาประโยชน์ต้องดีต่อลูกไร่และ 
    ชาวบ้าน  ตอนนี้ยังไม่สามารถให้ค าตอบได้ว่าจะฟื้นเมื่อไหร่  พนักงานก็ออกไป 

เยอะ  สับปะรดอบแห้งไม่ได้ท า  กะทิยังไม่ได้ท า  ทีมงานด้านสิ่งแวดล้อมยัง
ท างานตามปกติ แต่ได้ข่าวว่าโรคโควิด-19 จะเข้ามาอีกรอบหนึ่ง ในส่วนนี้ทาง
โรงงานมีมาตรการและป้องกันเป็นอย่างดี   

นายศุภชัย  มีกุศล  : ขอทราบว่าทางองค์การฯได้เข้าไปด าเนินการไฟหัวเสาในหมู่บ้านหรือยัง 
สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 6 

นายก อบต.ฯ   : ต้องดูงบประมาณและในช่วงนี้ฝนตก การจะเข้าไปด าเนินงานของช่างเป็นไปได้ 
    ยาก  จึงท าให้การเข้าด าเนินงานล่าช้า 

: ขอแนะน าข้าราชการที่ได้โอนย้ายมาปฏิบัติงานทีอ่งค์การบริหารส่วนต าบลของ
เรา จ านวน  2 คน  คนแรก นายธนากฤต  ยกกลิ่น  ผู้อ านวยการกองช่าง 
และนายศักดา  เซี่ยงจ๊ง  ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสงัคม   

ประธานสภาฯ   : มีท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่  ถ้าหากไม่มีขอปิดการประชุมสภา 
                                          องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันจันทร์  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 3  ครั้งที่ 1    

         ประจ าปี 2563 

เลิกประชุมเวลา  10.30  น.  
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(ลงช่ือ)     อดุลย์  นิมิตรนิวัฒน์ ผู้บันทกึรายงานการประชุม 
        (นายอดุลย์  นิมิตรนิวัฒน์) 

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันจันทร์ 
 

 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา อบต.หนองพันจันทร์ได้ท าการตรวจสอบรายงานการประชุมแล้ว 
 
                                              (ลงช่ือ)  ฉลอง  แซ่ล้อ    ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
          ( นายฉลอง  แซ่ล้อ ) 
                                             คณะกรรมการสามญัตรวจรายงานการประชุม 
 

    (ลงช่ือ)      อาคม  ข าพินวงษ์      ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
      ( นายอาคม  ข าพินวงษ์ ) 
                                            คณะกรรมการสามัญตรวจรายงานการประชุม 
 

   (ลงช่ือ)          ศุภชัย  มีกุศล      ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
         ( นายศุภชัย  มีกุศล ) 
                                            คณะกรรมการสามัญตรวจรายงานการประชุม 
 
 

 สภาองค์การบรหิารส่วนต าบลหนองพันจันทร์ ได้มีมตริับรองรายงานการประชุมสภาฯ ครั้งนี้ในคราว
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันจันทร์ สมัย...................สมัยที่.............  ครั้งที่ ................/.................    
ประธานสภา อบต.หนองพันจันทร์  จึงไดล้งลายมือช่ือไว้เปน็หลักฐานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ.2547  แก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่  2 พ.ศ. 2554 
 
 
 

        (ลงช่ือ)      วิเชียร  ดอนจุ้ย 
       (นายวิเชียร  ดอนจุ้ย) 
                                       ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันจันทร ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 


